



ชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  
 THE DENTAL ASSISTANT SOCIETY OF THAILAND, THE DENTAL PUBLIC HEALTH OFFICIALS CLUB  
 ๔๒๐/๘ สำนักงาน ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ชั้น ๑๓ อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๐๘๑-๘๐๙๗๒๖๙ โทรสาร (๐๒) ๕๖๑-๒๖๙๐  
 E-mail::dentalassistantthailand@hotmail.com

ที่ ผขท ๐๐๐๑๖๑ / ๒๕๖๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ทันตบุคลากร

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล, สถาบัน /นายกเทศมนตรีเทศบาล/อธิการบดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๒. กำหนดการ
๓. ใบสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ
๔. ใบสมัครสำรองห้องพักโรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ด้วยชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ทันตบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในหัวข้อเรื่อง "How to Maintain and Safe Dental Equipment" ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เพื่อฟื้นฟูความรู้ความสามารถทันตบุคลากรทุกระดับ วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการเครื่องมือทางทันตกรรม แก้ไขอย่างไรเมื่อเกิดปัญหา เครื่องมือทางทันตกรรมไม่พร้อมใช้งาน แก้ไข เบื้องต้น อย่างไม่มีข้อติดขัด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้แก่ ทันตบุคลากร สายงานทันตแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์ ทันตภิบาล ช่างทันตกรรม ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ในกลุ่มงานทันตกรรม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข, สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทย สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร ทันตบุคลากรทุกระดับ และผู้สนใจหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน ๒๐๐ คน การประชุมทั้งหมดมีจำนวน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ ๒ โรงแรมเจริญธานี ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

ชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และ ชมรมเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญและขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทันตบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แจกเวียนบอกต่อ ทันตบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย ในวันเวลาดังกล่าว โดยเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการต้นสังกัด และตามระเบียบกระทรวงการคลังที่ กค.๐๔๐๙.๖/ว.๕๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ ว่าด้วยการลงทะเบียนประชุมสัมมนา โดยไม่ถือว่าเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา **รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐** สอบถามรายละเอียดได้ที่นางสาวอรุณี ทองล้อม หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร ๐๘๖ - ๙๗๐-๐๘๑๗ , ๐๘๑-๘๐๙๗๒๖๙

Email:dentalassistantthailand@hotmail.com, aruneemaew19@gmail.com,

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์ ให้ทันตบุคลากรทราบต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

① เรียน ผู้กำกับ ๒๐ กรมศุลกากร เพื่อโปรดทราบ แลแจ้งให้ทราบ  
 ร้อย, อรุณี ๑๑ ธันวาคม  
 งานประชาสัมพันธ์ (และรับเรื่องคน)  
 ทราบ คือเป็นกรณีไปต่อ ๑๒ ธันวาคม  
 ๗.๑๗๙  
 ๑๐๗-๑๒๐

② อนาม

(นายเกษม เวชสุทรานนท์)  
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง

③ ทราบ .  
 โทร. กรมศุลกากร web site กรมศ.  
 นวด (๑๖) ๑๕๖๐  
 ขอแสดงความนับถือ ๑๗ ธันวาคม  
 ๑๙ ธันวาคม

Hom Sullal

(นายมนูญ บำรุงจิตร์)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุม

(ตอบปณ. ๑๔.๑๑.๖๐)

# ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทันตบุคลากร เรื่อง “How to Maintain and Safe Dental Equipment”

วันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ. ห้องศรีจันทร์ ๒ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

๑. ชื่อโครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทันตบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
เรื่อง “How to Maintain and Safe Dental Equipment”

๒. หน่วยงานรับผิดชอบ ชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  
ชมรมเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

๓. ที่ปรึกษาโครงการ

ผศ.ทพ.ไพศาล	กังวลกิจ	นายกทันตแพทย์สภา
รศ.ดร. นพ.ทพ วชิระ	โยธิน	คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
ทันตแพทย์บุญชู	สุรีย์พงษ์	ผู้อำนวยการ สถาบันทันตกรรม
รศ.ทพญ.ดร.วราณัฐ	ปิติพัฒน์	คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ทพญ.ภัทรมน	รัตนาพันธ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

## ๔. หลักการและเหตุผล

ชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยและชมรมเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ ขึ้นเป็นปีที่ ๗ เพื่อพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนนโยบายการพัฒนาคุณภาพบริการในระบบป้องกันความเสี่ยงและความปลอดภัย ทีมทันตบุคลากรทุกระดับ จัดประชุมในหัวข้อเรื่อง “สิ่งจำเป็นที่ทันตบุคลากรต้องเพิ่มพูนความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ” การจัดการเรื่อง การดูแลบำรุงรักษา การบริหารจัดการระบบการซ่อมบำรุง การจัดการเรื่องการป้องกันความเสี่ยง ทักษะการสื่อสาร นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการทำงานในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ป้องกันความปลอดภัยในการบริหารจัดการเครื่องมือทางทันตกรรม พร้อมใช้งานก่อนปฏิบัติงาน เพื่อทีมการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และใช้ข้อดีขีดเรื่องระยะเวลาการรอคอย

การประชุมเชิงปฏิบัติการทันตบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๑ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถในการที่ต้องใส่ใจดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรม สร้าง แนวคิดในการทำงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นคุณภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประชาชนจะได้รับประโยชน์และพึงพอใจในการบริการของทีมทันตบุคลากร ทันตแพทย์ ทันตภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์และผู้ปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม พนักงานช่วยเหลืองานทางทันตกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้การดูแลและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์หลากหลายที่ยุ่ยากและซับซ้อน

การจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ให้เป็นโอกาสพัฒนาตนเอง และพัฒนางานด้านจัดการเครื่องมือทันตกรรมร่วมกัน มีขั้นตอนในการปฏิบัติและการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางทันตกรรมอย่างถูกวิธี สามารถสร้างเป็นนวัตกรรมให้เกิดขึ้นร่วมกันได้ เพื่อเกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาและขยายผลที่ดีให้ทั่วทุกหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายของทางราชการได้อย่างมาก สร้างพลังที่ดีและเข้าใจรับรู้ร่วมกัน

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อทันตบุคลากรทุกระดับ สามารถนำผลที่ได้จากการพัฒนาความรู้นำไปใช้ในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการในการลดค่าใช้จ่ายได้ ทำให้เกิดความพึงพอใจที่ดีในผู้ป่วยและประชาชนผู้รับบริการทางทันตกรรม ทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ทำให้ได้เครื่องมือพร้อมใช้งาน สะดวกปลอดภัย